



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที ๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๕ มูลค่าข่าว ๒๒๖,๖๐๘.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



คลินิกครู
ดร.ด่ำหล้า
krukumla@yahoo.com

"คลินิกครู" ประจำวันจันทร์ที่ ๕ ต.ค. ๒๕๕๖ ก่อนนั้น ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาว่าง 25 ปีนี้จะเกษียณอายุราชการอีก ๘ ก.ค.ศ. นำประสบการณ์ที่ถูกฟ้องร้องจากการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบที่เข้ามาเป็นทพเรียนในการสอบครั้งนี้ และครั้งต่อไปหวังว่าจะไม่ถูกฟ้องร้องอีก

ลงแล้ว

เจ็ชัวไม่เลยตาย!!!
วลีนปวคราวใจนี้บอกให้รู้ถึง "นมโรงเรียน" นอกจากบูดและเน่าแล้วนมยังไม่มีความปลอดภัยด้วยความจริงแล้วนมโรงเรียนเพื่อพัฒนาร่างกายนักเรียนเพื่อปลูกฝังการดื่มนมในเด็กและเยาวชน ทั้งสนับสนุนการใช้นมดิบในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของรัฐบาล ทว่าเกิดข่าวทุจริตอย่างมโหฬารเรื่อยมา

นำมาซึ่งนม "คุณภาพต่ำ" หรือที่กรมวิทย์



น.ส.ปิงอักษณ

ผิดชอบก็ยังไม่ปล่อยให้หลายองค์กรปกครองท้องถิ่นทุจริต รวมทั้งสาธารณสุขและอุตสาหกรรมไม่ดูแลมาตรฐานการผลิตอย่างจริงจัง...เห็นที่นายกฯยังลักษณะต้องลงแล้วให้หนักแล้วละ เพราะปล่อยให้ทุจริตบานเบอะเหลือเกิน!

กรุณา

ข่าว ดร.ภาวิศ ทองโรจน์ อดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและตำราการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชื่อมั่นอย่างมากว่า "ครูประถมต้นเพื่อหลักสูตรใหม่"...น่าแปลกใจ!

เพราะดูกรวิพากษ์วิจารณ์ว่าการปฏิรูปหลักสูตร ควรมาจากผู้ที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบ!

การเสวนา "หลักสูตรใหม่: วิฤติหรือโอกาส" เมื่อไม่นานมานี้ พททธี สิริบรรณพิทักษ์ อาจารย์จุฬาฯ ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มศว. สุรวาท ทองบุ ประธานสภาคณบดีครูศาสตร์ ศึกษา ศาสตร์แห่งประเทศไทย วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ อุปนายกสมาคมสุขศึกษา พลศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย

สรุปว่าการปฏิรูปหลักสูตรควรมาจากผู้ที่มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ควรมีกระบวนการพัฒนาโดยใช้ข้อมูลจากงานวิจัยและควรมีการวิจัยเพื่อประเมินผลการใช้หลักสูตรทั้งระบบ เพื่อนำมาสู่การวิเคราะห์ให้ถึงแก่นแท้ของปัญหาว่าเกิดจากสาเหตุอะไร?

การปฏิรูปหลักสูตร จึงไม่ควรทำตามอำเภอใจ จำเป็นต้องทำอย่างรอบคอบ ทำให้ได้คุณภาพจริงๆ

กรุณานึกถึงการศึกษารองชาติบ้าง!

เร่งรีบ

การให้บริการการศึกษาเป็นบริการสาธารณะที่รัฐมีหน้าที่ต้องดำเนินการให้กับประชาชนทุกคน โรงเรียนเอกชนก็ถือว่าการให้บริการสาธารณะเช่นกัน แต่กระนั้น "กระทรวงศึกษาธิการ" และ "ทพฐ.รัฐบาล" กลับปล่อยให้ละเลยเรื่อยมา จนกระทั่งชาวกูรู สข.จำต้องร้องต่อ **ชาครนรงค์ ฉายแสง** รว.ศส.ขอให้ลดทุนสมทบเงินเดือนครู ค่าครองชีพและเงินรายบุคคล ล้วนแต่กระทบทั้งขวัญกำลังใจครู ปริมาณและคุณภาพนักเรียน สข. ทั้งสิ้น

ซ้ำร้ายศส.ค้างจ่ายเงิน ร.ร.เอกชนและยังไม่ช่วยเหลือน้ำท่วมอีกต่างหาก จึงร้องขอให้รัฐลดทุนการศึกษาเด็กสัญชาติไทยทุกคนอย่างเท่าเทียมกันตามสิทธิในรัฐธรรมนูญและ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

อันที่จริงเรื่องที่ "ค้างจ่าย" และ "ต้องจ่าย" สามารถสั่งการได้ทันที แต่ด้วยสไตล์ **รว.อ้อย** เลือกที่จะให้ครู สข.รวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะอย่างทั่วถึง และครอบคลุมทุกปัญหาเสียก่อน

คิดว่า การแก้ปัญหาเช่นเดียวกับทุกเรื่องอย่างนี้เห็นที่จะแก้ปัญหากการศึกษาค้างจ่ายให้ลุล่วงยาก

ยังงี้ ต้องเร่งรีบอีกหน่อยก็จะดี!



ดร.ภาวิศ

